



ประกาศเทศบาลตำบลแสลง

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งตาจ้อง (ออกมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) หมู่ที่ ๒ บ้านเนินท้ายวัด ตำบลแสลง
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลแสลง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตาจ้อง (ออกมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) หมู่ที่ ๒ บ้านเนินท้ายวัด ตำบลแสลง
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๒,๒๓๒,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๙๒,๘๐๐.-บาท (-แปดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อย
บาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ และต้องเป็น
ผลงานที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียวเท่านั้น
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
ณ หมู่ที่ ๒ บ้านเนินท้ายวัด ตำบลแสลง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (การไม่ไปดูสถานที่
ก่อสร้างจะยกมาเป็นเหตุอ้างเพื่อผลในการเสนอราคาหรือผลในการยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง
ในภายหลังไม่ได้)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี ชั้น ๒) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลฯ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.-บาท ได้ที่กองคลัง สำนักงาน เทศบาลตำบลแสลง ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.salaeng.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๔๘-๐๒๘๔ ต่อ ๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายทศพล วงษ์กำป็น)
นายกเทศมนตรีตำบลแสลง